

Căn cứ vào sự đổi mới về công nghệ thông tin toàn cầu, để phù hợp với yêu cầu trên nên Thường trực đã đồng ý đề Ban Biên tập Bản tin họ Hồ Việt Nam đổi thành **Ban Truyền thông họ Hồ Việt Nam**. Mọi liên hệ gửi tin bài hãy liên hệ ông Hồ Sỹ Minh Trưởng Ban Truyền thông họ Hồ Việt Nam – ĐT: 0913.56.87.15.

6. Sửa chữa – Tôn tạo Đền thờ Nguyên Tổ họ Hồ Việt Nam.

Hiện nay Đền thờ Nguyên Tổ họ Hồ Việt nam đã xuống cấp nhiều, cần phải sửa chữa gấp nên Thường trực đã đồng ý giao cho Ban Liên lạc họ Hồ Nghệ An tổ chức sửa chữa, ông Hồ Huy đồng ý cung tiền số tiền sửa chữa này.

7. Con cháu tìm về cội nguồn.

Việc con cô Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam - Lê Duẩn về nhận họ Hồ đã từ lâu. Cho đến nay anh Lê Kiên Thành con trai của cô Tổng Bí thư Lê Duẩn đã có viết giấy xác nhận về cội nguồn của mình, căn cứ và phả hệ. Sự kiện này Thường trực đã quyết định đưa tư liệu này vào cuốn Sử họ Hồ Việt Nam. Ban Sử họ đang làm thủ tục xuất bản và phát hành trong đợt Xuân tể năm nay, vậy kính đề nghị bà con đón nhận.

8. Lịch cho những ngày Xuân tể.

- Ngày 14 tháng 02 năm 2019 (10 tháng Giêng).

+ Ngày 14/02/2019, tại Đền thờ Nguyên Tổ họ Hồ Việt Nam sẽ tổ chức Lễ Cầu yên từ 8 giờ đến 12 giờ.

+ Được sự đồng ý của Ban Thường trực, Câu lạc bộ Thanh niên họ Hồ Việt Nam sẽ cho tổ chức giải bóng đá bốn Đội bóng đá Thanh niên họ Hồ các tỉnh gồm Đội : Hà Nội – Bắc Ninh – Nghệ An và Hà Tĩnh. Ban Tổ chức đề nghị Câu lạc bộ Doanh nhân họ Hồ các tỉnh có đội dự thi đấu ủng hộ khoản tiền và chi phí đi lại cho đội bóng của tỉnh mình.

+ Buổi tối từ 19 đến 22 giờ:

+ Thanh niên họ Hồ sẽ tổ chức biểu diễn văn nghệ đặc sắc để phục vụ bà con đến dự lễ và bà con trong vùng, có các nghệ sỹ, ca sỹ người họ Hồ.

- Ngày 15 tháng 02 năm 2019.

+ Trước khi Lễ tế Tổ bắt đầu, từ 8 giờ mời bà con họ Hồ các tỉnh vào thấp

huơng.

+ Lễ Tổ bắt đầu từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30.

Năm nay Ban Tổ chức Đền sẽ chuẩn bị mâm lễ để thông nhất những mâm lễ vật. Vậy đề nghị Ban Liên lạc họ Hồ các địa phương hãy liên lạc trước với Ban Biện lễ để đặt lễ của Ban Tổ chức (đặt tiền qua điện thoại). Số điện thoại: 0912.38.41.17 – Hồ Anh Tiến – Trưởng Ban Biện lễ - Phó Trưởng Ban Tổ chức Đền../.

ơi nhận:

Thư trên;
Lưu VP.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN



Hồ Thanh Tâm